

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 33.34 บาท แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบ 33.30-33.40 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.34 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มเงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าตามเงินหยวน คาดกรอบระหว่างวันที่ 33.30-33.40 บาท

* นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมา ตลาดการเงินโลกยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน อาศัยการซื้อขายตามจังหวะข่าวเป็นหลัก โดยในตลาดเงินค่าเงินปอนด์อังกฤษมีความน่าติดตามที่สุด เมื่อปรับตัวลงหลุดระดับ 1.30 ดอลลาร์ต่อปอนด์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือนเพราะตลาดกังวลว่าอาจไม่มีข้อตกลงเรื่อง Brexit กับสหภาพยุโรป ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลเสียต่ออังกฤษในอนาคต

ตลาดน้ำมันก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกัน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้น เนื่องจากในช่วงสุดสัปดาห์ก่อน โด널ด์ ทรัมป์ได้แถลงว่าจะมีการกีดกันการค้ากับอิหร่านแน่นอน ขณะที่การรายงานปริมาณการผลิตน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย ล่าสุดกลับปรับตัวลง ราคาน้ำมันดิบเบรนท์จึงบวกขึ้นเกือบ 1% มาที่ระดับ 73 เหรียญต่อบาร์เรล

ส่วนของค่าเงินและตลาดเอเชีย ทุกสายตาก็ยังจับจ้องไปที่ตลาดการเงินจีน ล่าสุดแม้ว่าค่าเงินหยวนจะไม่อ่อนค่าแรงและทรงตัวที่ระดับ 6.85 หยวนต่อดอลลาร์ แต่ดัชนีหุ้นจีนยังคงปรับตัวลงไม่หยุด ล่าสุดดัชนี CSI300 ปรับตัวลงต่ออีก 1.3% ไปแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2017 เป็นที่เรียบร้อย

เรามองภาพรวมตลาดการเงินยังไม่เป็นบวกกับตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย และเชื่อว่าเป็นการยากที่นักลงทุนจะกล้ากลับเข้าลงทุนในจีนเมื่อปัญหาสงครามการค้าไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงสวนทางกับเศรษฐกิจจีนที่ก็มีแนวโน้มเติบโตช้าลง ไม่มีเหตุผลที่นักลงทุนจะต้องรีบร้อนกลับเข้ามา

"ฝั่งของเงินบาทก็เช่นกัน ราคาน้ำมันที่สูงไม่ดีต่อเงินบาท และพบว่าในระยะสั้นค่าเงินบาท และดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นสองสกุลที่เคลื่อนไหวตามหยวนมาก ซึ่งอาจจะเกิดจากเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ช่วงนี้จึงยังมีความเสี่ยงที่เงินบาทจะอ่อนค่าได้อีก คาดกรอบระหว่างวันที่ 33.30-33.40 บาท" เขากล่าว

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.33 บาท จากวานนี้ 95.24

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,229.07 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 1,100.60 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 33.243 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้